



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 23 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1,902 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 160 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ยังรักษาอยู่ 19,873 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 352 ราย ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 91 ราย ผู้ป่วยสะสม 50,183 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย เสียชีวิตสะสม 121 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 146,204,142 ราย เสียชีวิต 3,098,338 ราย รักษาหาย 123,998,713 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ **สก๊อตแลนด์** หญิงวัย 34 ปี เกิดผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา มีผื่นและแผลพุพองที่ขา 2 ข้าง จนต้องนั่งวีลแชร์และอาจต้องตัดขาทั้ง **ออสเตรเลีย** เร่งฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชน อายุ 50 ปีขึ้นไป ด้านรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียล็อกดาวน์ 3 วัน หลังพบชายป่วยโควิด หลังออกจากการกักตัว **อินโดนีเซีย** งดออกวีซ่าให้ผู้มีประวัติเดินทางเชื่อมโยงอินเดีย **ญี่ปุ่น** เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียว โอซากา เกียวโต และเฮียวโงะ **อินเดีย** เกิดเหตุไฟไหม้ห้องไอซียูทำให้ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต 13 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ที่กว่า 3 แสนราย **อังกฤษ** เผยผลวิจัยวัคซีนไฟเซอร์-แอสตราฯ เข็มเดียวลดติดเชื้อ 65% ในผู้ใหญ่ทุกกลุ่มอายุ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. คลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อ จ.เชียงใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแซฟิฟ, ประชาไท, js100

-เชียงใหม่ พบติดเชื้อเพิ่มอีก 151 ราย ยอดสะสมระลอกเม.ย. 2,970 ราย ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ใหม่ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ 33 ราย 2.กองบิน 41 จำนวน 58 ราย 3.เรือนจำแม่แตง 37 ราย 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ต.ป่าแดด 45 ราย 5.คณะเภสัชศาสตร์ มข. 27 ราย 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 7 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สปริงนิวส์

-คลัสเตอร์สถานปฏิบัติธรรม ล่าสุดติดเชื้อ 43 ราย รอผล 3 ราย มีคำสั่งปิดชั่วคราว 14 วัน ด้านรองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เผย สถานที่ไม่ได้ขออนุญาตจากมหาเถรสมาคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-คลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่คือ มีกลุ่มเสี่ยงกว่า 120 คน ผลตรวจล่าสุดพบครูพี่เลี้ยง 3 คน และเด็ก 16 คน ติดเชื้อ

2. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ประธานชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่บทความเรื่องวัคซีนโควิด ระบุ ไทยฉีดวัคซีนอัตราส่วนน้อยระดับท้ายของโลก รัฐบาลมีการจัดการเรื่องวัคซีนที่ผิดพลาดจนแทบจะไม่มีดีให้ประชาชน รวมทั้งการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยที่วุ่นวายสับสนและล่าช้า

3. หมอแนะล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวคุมโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, thebangkokinsight

-เพจเห็นเด็กขึ้นภูเขา โดยพญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ระบุ ไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ของนายกฯ ส่วนตัวไม่เชื่อว่าการที่ไม่ใช้กฎหมายบังคับจะทำให้ทุกคนในประเทศไทยสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ แนะนำให้รัฐบาลประกาศมาตรการที่ชัดเจน ควรล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวเพื่อควบคุมสถานการณ์

4. ผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thaipbs

-ว่าที่ ร.ต. ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรม ชี้แจงว่า นักโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพติดเชื้อโควิด 4 ราย ส่งรักษาตัวที่รพ.ราชทัณฑ์แล้ว เป็นผู้ต้องขังใหม่ในแดนกักโรค ยืนยันแดนปกติไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะมาตรการเข้มงวด

5. ชลบุรีพบแหล่งค้าประเวณีฝ่าฝืนมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ที่ร้านคาราโอเกะ “นากาตะ” อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีกลุ่มหญิงสาวกว่า 50 ราย ลักลอบค้าประเวณี เสี่ยงเกิดการระบาดเชื้อโควิด 19

6. เชียงใหม่ขอบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ คณะแพทยศาสตร์ มข. โพสต์ข้อความเชิญร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิของ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และรพ.นครพิงค์ ด่วน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เนื่องจากอุปกรณ์เริ่มขาดและการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอและล่าช้า

7. ประเด็นลบบทวิตเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @doctarm ระบุ มีข่าวว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกาล็อตแรกถูกกันออกไปและกำลังแบ่งฉีดให้ผู้ที่มิฐานะทางสังคมระดับสูง ทั้งที่แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่เสี่ยงยังฉีดไม่ครบ

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @Jniewalker ระบุ ติดโควิดจนมารักษาที่กักตัวครบ 14 วัน วันนี้ออกแล้ว กรมควบคุมโรคเพิ่งโทรมาถามว่าได้รับการรักษาหรือยัง แจ้งว่าเพิ่งได้รับเอกสาร มีคนรีทวีตไปกว่า 2 หมื่นครั้ง และมีคนสอบถามเพิ่มเติมประเด็นออกจากรพ.แล้วต้องกักตัวที่บ้านต่อหรือไม่ ต้องตรวจเช็ก่อนออกหรือไม่ โดยมีผู้ป่วยมาตอบไม่ตรงกันหลายราย

-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @TMS_Namtarn ทวิตเอกสารสรุปประเด็นสำคัญ/ข้อสั่งการของ คกก.โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา วันที่ 15 เม.ย. 2564 ตั้งข้อสงสัยว่ากรณีผู้ว่าฯ นครราชสีมา มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่ของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. 2564 ซึ่งจะมีคนมาจากทั่วประเทศ 600 คน ทั้งที่สถานการณ์โควิดยังรุนแรง และสามารถประชุมออนไลน์ได้

8.พบอาการแขนขาอ่อนแรงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จ.ชุมพร พบ 2 ราย มีอาการข้างเคียงหลังรับวัคซีน แขนขาอ่อนแรง จึงระงับฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพื่อรอผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 ราย กลับสู่ภาวะปกติแล้วภายใน 48 ชั่วโมง

9.แพทย์เตือนวิกฤติโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พ.ศุภโชค เกิดลาภ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.รามธิบดี โพสต์เฟซบุ๊กว่า การที่รัฐบาลไม่ lock down และยังให้เดินทางข้ามจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้รพ.ต่างๆ มีปัญหาคนไข้ล้น หรือมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อมาจากบ้าน หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว

10.สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, nationtv, INN, isaranews, kapook, mcot)

-รัฐสภา เจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด 5 ราย เป็นบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 4 ราย และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยง 25 ราย ตรวจหาเชื้อแล้วเป็นลบ **สระแก้ว** พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย หลบหนีการรักษาที่รพ.สนาม อบจ.สระแก้ว เป็นหญิงอายุ 46 ปี และ 39 ปี อยู่ห้องเช่าแถวโรงฆ่าสัตว์เก่า **สุโขทัย** คลัสเตอร์งานเลี้ยงที่ cafe de tree เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย โดยผู้ร่วมงานทั้งหมด 20 ราย ตรวจหาเชื้อผลเป็นบวก 18 ราย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า นักธุรกิจ และส.ส. 1 คน **ชลบุรี** บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย **ประจวบฯ** ติดเชื้อเพิ่ม 44 ราย **อยุธยา** เพิ่ม 19 ราย เป็นเด็ก 3 ราย **นครราชสีมา** เพิ่ม 31 ราย **สมุทรปราการ** เพิ่ม 79 ราย **เชียงใหม่** เพิ่ม 151 ราย **พระนครศรีอยุธยา** เพิ่ม 19 ราย **ขอนแก่น** เพิ่ม 20 ราย **อาการหนัก** 3 ราย **นครศรีธรรมราช** เพิ่ม 22 ราย **นครปฐม** เพิ่ม 13 ราย **อุดรธานี** เพิ่ม 24 ราย **เพชรบูรณ์ พิจิตร นครพนม** เพิ่ม 4 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า

-ก.ศึกษาธิการ พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 ราย ยอดรวม 12 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมวย ที่เวทีมวยชั่วคราว ต.ดิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เมื่อ 8-9 เม.ย.ที่ผ่านมา ติดเชื้อโควิด 2 ราย ล่าสุดพบนักมวยติดเชื้อ 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-เจ้าหน้าที่เตรียมนำผู้ป่วยโควิด 19 จากลานธรรมนาสุข จ.เชียงใหม่ ส่งรักษาต่อที่รพ.สนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ม.แม่โจ้

11.ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ควรได้สิทธิบัตรยา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isaranews

-มูลนิธิเข้าถึงเอดส์และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ ทางถามกรมทรัพย์สินทางปัญญากรณีเสนอไม่ให้สิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์ เพราะประเทศไทยยังเผชิญกับปัญหาการระบาดโควิดอีกระลอกและจำเป็นต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์จำนวนมาก ซึ่งกรมฯ ยังไม่มีคำตัดสินและยังให้โอกาสบริษัทยาแก้ไขเอกสารคำขอฯ ได้อีก โดยหากยังพิจารณาคำขอสิทธิบัตรล่าช้า ตัวแทนภาคประชาสังคมจะเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการ CL กับยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำเข้าหรือผลิตยาเอง และนำมารักษาผู้ป่วย

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า) ทีวีทุกช่อง

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม แถลงการณ์เรื่องแผนบริหารสถานการณ์โควิด 19 การจัดหาวัคซีน และความพร้อมการดูแลรักษาผู้ป่วย ว่า องค์กรอนามัยโลกเตือนว่าจะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดทั่วโลกอีกรอบ รัฐบาลและ ศบค.จึงได้เร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ตั้งเป้า 100 ล้านโดส เพื่อฉีดให้ประชาชน 50 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมามีจัดหาแล้ว 64 ล้านโดส ประกอบด้วย AstraZeneca 61 ล้านโดส Sinovac 2.5 ล้านโดส ล่าสุดรัฐบาลจีนบริจาควัคซีนให้อีก 500,000 โดส และได้เจรจาจัดหาวัคซีนสปุตนิก วี 5-10 ล้านโดส ไฟเซอร์อีก 5-10 ล้านโดส มาเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, mcot, one31, nationtv, INN, sanook) ทีวีช่อง 3, NBT, TNN, ไทยรัฐทีวี

ประเด็นข่าว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 2,000 ราย ว่า เป็นสิ่งยืนยันได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดบังข้อมูล ซึ่งบางพื้นที่รายงานเข้ามาไม่ครบเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการส่งข้อมูล ทำให้ตัวเลขสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก สำหรับคลังสแตนด์บายสถานบันเชิงพยาบาลจะควบคุมให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งตัวเลขในวันนี้เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อตั้งแต่สงกรานต์เมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาภายใน 2 สัปดาห์น่าจะดีขึ้น และหากไม่มีกลุ่มก้อนใหม่เพิ่มขึ้นมาเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ส่วนเรื่องวัคซีนที่จะให้เริ่มลงทะเบียน 1 พ.ค.นี้ ยืนยันว่าวัคซีนของแอสตราเซนเนกาจะส่งมอบได้ตามกำหนดเดือน ก.ค.

-กรณีหญิงสูงอายุป่วยโควิด 19 แต่ไม่มีเตียงรองรับจนเสียชีวิตในบ้าน ได้ให้กรมการแพทย์ประสานกม.เรื่องการปรับปรุงระบบการแยกคนไข้ที่มีความฉุกเฉิน ยืนยันว่าทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ ส่วนการสอบสวนตรวจสอบหาไอโซท์ที่เป็นต้นตอแพร่เชื้อโควิดคลัสเตอร์ทองหล่อ เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับกรณีบุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง และ จ.ลำปาง มีอาการไม่พึงประสงค์จากกรณีวัคซีน ขอให้รอฟังผลสรุปทางวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 7

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของหญิงสูงอายุที่เสียชีวิต และขอโทษในความผิดพลาดและล่าช้าเชิงระบบ โดยภาคีเครือข่ายมีข้อสรุปร่วมกันในการจัดการผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับเข้าระบบ ซึ่งมีผู้ป่วยตกค้างจากทุกระบบสายด่วน 1,423 คน แบ่งเป็น ระบบพร.รัฐ 40% รพ.เอกชน 40% แล็บเอกชน 20% จะแบ่งกันจัดการให้ผู้ป่วยเข้าสู่รพ.สนามและฮอสพิเทล 4 จุด โดยวันที่ 24 เม.ย. ระบบคอลเซ็นเตอร์จะติดต่อกลับผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมอบหมายให้ สฟฐ. เป็นแม่ข่ายหลักในการนำส่งผู้ป่วยไปรพ.สนามเพื่อคัดกรอง ก่อนแยกนำส่งตามอาการในวันที่ 25 เม.ย.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย) ทวีช่อง 5, 7, NBT, TNN, ThaiPBS

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์แชร์ภาพวันหมดอายุบนกล่องวัคซีนของซิโนแวคที่นำเข้าจากประเทศจีนว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน วัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนไม่ได้หมดอายุ โดยวัคซีนล็อตแรก 2 แสนโดส ผู้ผลิตระบุอายุบนกล่อง 3 ปี หลังจากวันผลิตแต่ อย.ไทยพิจารณาจากข้อมูลและเอกสารประกอบให้มีอายุแค่ 6 เดือน ได้ติดต่อผู้ผลิตให้แก้วันที่หมดอายุของล็อตที่ 2 เป็น 6 เดือน ส่วนล็อตที่ 3 ผู้ผลิตไม่มีเวลาแก้ไขกล่อง เพราะเป็นช่วงที่ประเทศต่างๆ ติดตื้อซื้อวัคซีนจำนวนมาก อภ.จึงแก้ไขด้วยการทำสติ๊กเกอร์ปิดทับทั้ง 4 ด้าน แต่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก อย. แล้ว ทั้งนี้ ล็อตหลังจะเป็นคิวอาร์โค้ด ไม่มีการขีดฆ่าหรือติดสติ๊กเกอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ, ChiangmaiNews, ThailandPlus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำให้รพ.สนามปฏิบัติตามแนวทาง 8 ด้าน เพื่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและถูกต้อง ได้แก่ 1.ด้านการจัดการอาคารสถานที่ 2.ด้านสุขาภิบาลอาหาร 3.ด้านการจัดการน้ำดื่ม น้ำใช้ 4.ด้านสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการซักฟอก 5.ด้านการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล 6.ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 7.ด้านการจัดการน้ำเสีย และ 8.ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมส่งเสริมให้ผู้เฝ้าระวังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วย 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, mcoT, thansettakij

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย การดำเนินงานสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 มีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องมือในการบันทึก-จัดเก็บข้อมูลเพียงพอกับปริมาณงาน เปิดให้บริการทุกวัน แบ่งเป็น 4 ทีมหลัก 1.ทีมรับสาย Hotline 1668 2.ทีมข้อมูล 3.ทีมแพทย์ และ 4.ทีมตอบสนองและประสานงาน โดยแต่ละสายใช้เวลาพูดคุยประมาณ 20 - 40 นาที ทั้งนี้ จนท.สายด่วนเฉพาะกิจ คือ จิตอาสาที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และจนท.ในตำแหน่งต่างๆ ที่สามารถให้คำแนะนำเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาในรพ.แล้ว 1,584 ราย รับสายประชาชนไปแล้วกว่า 3,477 สาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) ทวีช่อง 7, 9, TNN, NBT, ThaiPBS

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เทียบการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษรอบนี้ กับการระบาดเดือน มี.ค. และธ.ค. 2563 พบว่ารอบนี้ทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบมากขึ้น เร็วขึ้น ระบบการหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงยังเหมือนเดิมคือผู้สูงอายุ ถ้าเป็นคนอายุน้อยความเสี่ยงจะเป็นภาวะอ้วน เพราะทำให้ปอดขยายตัวไม่ค่อยดี และโรคหัวใจ เบาหวาน ปอด และโรคไต ซึ่งระยะหลังพบมากขึ้น อาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษาเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรมควบคุมโรค แนะนำแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ควรวัดอุณหภูมิทุกวัน ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดสมาชิกในบ้าน แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว แยกรับประทานอาหาร แยกห้องน้ำ หากแยกไม่ได้ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย แยกขยะเป็น 2 ส่วน คือ ขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่นให้สวมหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-สธ. ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เกี่ยวกับแนวทางรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทภายหลังรับวัคซีน ผู้เชี่ยวชาญ เผย องค์การอนามัยโลกบัญญัติว่าเป็นปฏิกิริยาความเครียดจากการรับวัคซีน (ISRR) ขอความร่วมมือเมื่อเจออาการต้องตรวจวินิจฉัยให้ตีว่าเป็นอาการป่วยจริงหรือ ISRR

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ประชาชาติ, ผู้จัดการ

-สถาบันพยาธิวิทยา เผย 5 ขั้นตอนจัดการศพผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิต ห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาด ไม่มีการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยารักษาศพ ญาติสามารถนำศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, isaranews, mcoT, one31, newtv, workpointtoday, thebangkokinsight)

ประเด็นข่าว

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,070 ราย สูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาด ที่ประชุม EOC สธ. ได้หารือวางแผนรับมือเรื่องเตียงไอซียูให้เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้ออาการหนัก คาดการณ์ว่าหากป่วยโควิดวันละ 1.5 พันคน จะมีเตียงรองรับได้ประมาณ 19 วัน โดย สธ.รับไปบูรณาการบริหารจัดการเตียงจัดการทรัพยากรคนให้เพียงพอ ร่วมกับหลายภาคส่วน

-กรณีปัญหาสายด่วน 1669, 1668 และ 1330 ที่ประชุม EOC และศบค.ชุดเล็ก ได้มอบหมายให้ สมช. เข้ามาบริหารจัดการระบบ เพิ่มทีมรับโทรศัพท์อีก 50 สาย แบ่งเป็น กลุ่มสีเขียว สีเหลือง และสีแดง สำหรับให้บริการประชาชนตามระดับอาการ ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอเตียง 1,423 คน ยืนยันว่าผู้ติดเชื้อในระบบจะได้รับการติดต่อกลับไปอย่างแน่นอน

-ข้อมูลผู้เสียชีวิต 4 ราย รายที่ 1 ชายไทย อายุ 72 ปี ปฏิสโรโรคประจำตัว รายที่ 2 ชายไทย อายุ 74 ปี มีโรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 29 ปี มีโรคอ้วน และรายที่ 4 ชายไทย อายุ 83 ปี เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-ศ.นพ.พ.ง ภูววรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิดบริจาคพลาสมา เนื่องจากพลาสมาที่มีอยู่ในผู้ป่วยกว่า 100 ราย จนหมดแล้ว และยังมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อีกจำนวนมาก ลงทะเบียนบริจาคออนไลน์ที่เพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai-mail, pattayamail

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าการเจรจากับรัสเซียเรื่องวัคซีนสปุตนิก วี โดยรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย สธ.ได้นัดบริษัทตัวแทนวัคซีนสปุตนิก วี ในประเทศไทยมาหารืออย่างเร่งด่วนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, isaranews

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เผย รพ.สนามสโมสรตำรวจ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้ 200 เตียง ยังไม่มีการย้ายผู้ต้องกักของสตม. 100 กว่ารายออก เชื่อว่าทั้งหมดอาจหายแล้วเนื่องจากกักตัวมานานเกินระยะเวลาเฝ้าระวัง แต่ยังไม่มีการตรวจเชื้อซ้ำเพราะต้องการให้ประชาชนได้ตรวจเช็ก่อน หากต้องการเตียงรองรับผู้ป่วยเพิ่มพร้อมย้ายผู้ต้องกักออกทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, posttoday

-กกต. ชี้แจงกรณี พ.ต.อ.จตุรวิทย์ ภูมมา เลขานุการ กกต. ติดเชื้อโควิด 19 ว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มไม่แสดงอาการ และยังไม่ทราบสาเหตุการติดเชื้อ โทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา ไม่มีประวัติเดินทางไปไหนนอกจากบ้านพักและสำนักงาน กกต. โดยสำนักงานฯ ได้ตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมผู้สัมผัสใกล้ชิดและกักตัวเอง 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ชีววิทยา จุฬาฯ เตือนฟ้าทะลายโจร ใช้ช่วยบรรเทาอาการไข้ ไอ จาม ในผู้ที่ป่วยแล้ว แต่ไม่แนะนำให้กินป้องกันโรค เพราะกินมากๆ นานๆ เสี่ยงตับ ไตเสื่อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รับหญิงชรา 2 รายที่ติดเชื้อโควิด 19 จากบ้านพักในซอยเจริญราษฎร์ 5 เขตบางคอแหลม ไปรักษาแล้ว ระบุ เตียงรพ.ไม่พอ และส่งไปรพ.สนามไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มอาการหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ntiontv, bangkokbiznews

-นพ.มานิช อู่ฉิมพงษ์ ผอ.รพ.สุโขทัย เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเตียงผู้ป่วยโควิดทั้งแบบแยกเดี่ยวและรวม ติดตั้งกล้องวงจรปิดสังเกตอาการคนไข้ เตรียมเปิดใช้รพ.สนามในอีก 1-2 วัน นอกจากนี้ มีรายงานข่าวพบผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวสุโขทัยร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และรดน้ำดำหัว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ร้านอาหารคาเฟ่เดอริรี่ เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่รพ.ในกรุงเทพฯ เป็นหญิงวัย 64 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-วัดโสภณธรรมาราม จ.นครพนม ประกาศกักตัวพระภิกษุ-สามเณร 12 รูป ห้ามออกนอกวัดเพื่อให้สาธารณสุขมาตรวจสอบพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังพบผู้ติดเชื้อพาครอครบรวมาที่วัด

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แนะนำสื่อไม่ผลิตซ้ำข่าวตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, newtv, thaipbs

-พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งตัดคอตัวเองอ้างถวายเป็นพุทธบูชาและสื่อยังคงมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ว่า ขอความร่วมมือไม่เผยแพร่และไม่ส่งต่อข้อมูลขั้นตอนการฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งนี้ ได้ส่งทีมสุขภาพจิตติดตามผลกระทบที่อาจขยายวงในชุมชนแล้ว หากประชาชนมีความเครียดจากการรับทราบเหตุการณ์และอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ เครียดรุนแรง รู้สึกเศร้ามาก หรือมีความคิดอยากทำร้ายตนเอง ควรปรึกษาคนใกล้ชิด หรือขอรับบริการปรึกษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นางบุษลักษ์ สามะ พยาบาลวิชาชีพ สสจ.หนองบัวลำภู เผย สสจ.ได้ส่งทีมจิตแพทย์ลงพื้นที่ประเมินภาวะจิตใจของแม่ชี-ลูกศิษย์ และญาติของอดีตพระธัมมกร เพื่อเยียวยารักษาจิตใจช่วงหลังเกิดเหตุ

โรคหลงผิดคิดว่ามีพยาธิหรือแมลงในผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, nation, mcot, js100

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันโรคผิวหนัง เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรณีข่าวแมลงออกจากผิวหนังผู้ป่วย อาจเป็นโรคหลงผิด คิดว่ามีพยาธิหรือแมลงในผิวหนัง (Delusions of parasitosis) เกิดจากสาเหตุทางจิต มีความเชื่อผิดๆ ฝังใจว่ามีพยาธิหรือแมลงอยู่ในผิวหนัง มักมาพบแพทย์หลายครั้งและให้ประวัติว่ามีแมลงฝังตัวหรือแมลงไต่ออกจากผิวหนัง อ้างว่าคันยุบยิบผิวหนัง พบรอยแกะเกา บางรายรุนแรงจนกลายเป็นแผลลึก และเก็บรวบรวมมาให้แพทย์ดู ซึ่งพบว่าเป็นแค่สะเก็ดหนังกำพวด รำพันขนอ่อน ทั้งนี้ โรคที่พบบนหรือพยาธิในผิวหนังมี 3 โรค ได้แก่ โรคพยาธิในผิวหนัง พยาธิหอยคัน และหนอนไข่แฝงที่ผิวหนัง การป้องกัน คือ สวมรองเท้าเสมอ และหลีกเลี่ยงการนั่งหรือสัมผัสดิน ทราวย หากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้ไปพบแพทย์ผิวหนัง

เตือนซื้ออาหารแห้งออนไลน์ระวังเชื้อรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จําพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหารเป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเสียของอาหาร หากเก็บรักษาไม่เหมาะสมอาจปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากบริโภคสะสมในปริมาณมากจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้

ประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร่วมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นแห่งชาติ 9 ประเภท เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ปีที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย. 2564